



บทที่ 417

บทรำพึงของลูก

ข้าแต่พระเป็นเจ้า ในการเขียนบทสวดของลูกทุกครั้ง ลูกจะเขียนเรื่องราวที่จะถวายแด่พระองค์ แล้วค่อยไปหาบทพระวาจาประกอบตอนท้าย แต่ในวันนี้ ลูกขอสลบลำดับการเขียนบทสวดบทนี้ พระเจ้าข้า

วันก่อน ลูกได้รำพึงกับพระองค์หลังการสวดภาวนาตอนเช้าถึงเรื่องราวต่างๆ ที่ได้เกิดขึ้นกับชีวิตของลูกในช่วงปีที่ผ่านมาในบริบทของการรับใช้พระองค์ของลูก ต่อมาลูกก็มาอ่านพระคัมภีร์ แล้วลูกก็อุทานกับตัวเองด้วยความตื่นเต็นว่า ใช้อย่างไร! ใช้อย่างไร! ใช้อย่างไร! ลูกจึงขออนุญาตนำพระวาจาของพระองค์มานำบทเขียนของลูก ดังต่อไปนี้ พระเจ้าข้า

**“จงพากเพียรในการภาวนา” โรม 12:12**

ใช่แล้ว! พระเจ้าข้า ลูกสวดภาวนาเช้าและกลางคืน (เป็นไฟล์ทบังคับตัวเอง 😊) และกลางวันหากมีโอกาส (Optional) (บทสวดของลูกบทที่ 413)

**“อย่าเฉื่อยชา จงมีจิตใจกระตือรือร้นในการรับใช้องค์พระผู้เป็นเจ้า” โรม 12:11**

ใช่อีก! พระเจ้าข้า ตั้งแต่ลูกรับศีลล้างบาปเป็นลูกของพระองค์อย่างสมบูรณ์เมื่อ 2 ทศวรรษก่อน ลูกก็มีใจร้อนรนเปี่ยมไปด้วยความตั้งใจจริงที่จะรับใช้พระองค์ และแม้ว่าเส้นทางการรับใช้พระองค์ของลูกจะไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบ แต่ลูกก็เดินหน้าต่อไป ลูกร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้า ในขณะที่ทำถูกขวากหนามที่มิดดำ ลูกขอบพระคุณพระองค์ ในขณะที่หัวใจบอบช้ำ แล้วสิ่งอัศจรรย์ก็เกิดขึ้นกับชีวิตของลูกตลอดมา

การขอบพระคุณพระเจ้าอย่างต่อเนื่อง ทำให้ลูกสามารถมองข้ามปัญหาต่างๆ ในการรับใช้พระองค์ไปได้ ทีละชั้นอุปสรรคทั้งหลายทั้งปวงกลายเป็นยาบำรุงให้ลูกมีหัวใจที่แข็งแกร่งและมีเท่าที่สวมบุทพิเศษ และทุกครั้งที่ถูกสามารถก้าวข้ามอุปสรรคที่ขวางกั้นข้างหน้าลูกได้ พระองค์ก็จะประทานโอกาสให้ลูกรับใช้พระองค์ในขั้นที่สูงขึ้น มั่นนำอัศจรรย์จริงๆ

**“จิตใจข้าพเจ้าเอ๋ย จงถวายพระพรแด่พระยาห์เวห์เถิด  
จงอย่าลืมพระคุณต่าง ๆ ที่พระองค์ประทานให้” สดุดี 103:2**

**“ผู้มีความหวังในพระยาห์เวห์จะได้รับพลังใหม่ เขาจะกางปีกบินขึ้นเหมือนนกอินทรี  
เขาจะวิ่งและไม่เหน็ดเหนื่อย เขาจะเดินและไม่อ่อนเปลี้ย” อีสยาห์ 40:31**

ลูกได้เรียนรู้จากประสบการณ์ของลูกว่า พระองค์จะประทานพระพรให้เราตามระดับความเชื่อของเรา! ความเชื่อของลูกที่มีในพระองค์นั้นหนักแน่นจนถึงขั้นเคลือบเงาเขาได้ แล้วพระองค์ก็ทรงใช้ลูกในระดับที่สูงขึ้น ๆ โดยแต่ละขั้น ลูกไม่ทราบล่วงหน้าเลยว่าพระองค์จะทรงใช้ให้ลูกทำอะไร

จากเด็กหน้าใหม่ในวงการคาทอลิก ลูกตั้งหน้าตั้งตารับใช้พระองค์ในองค์กรต่างๆ ตอนต้น เพราะเข้าใจว่านั่นเป็นวิธีเดียวที่จะรับใช้พระองค์ได้ ต่อมาเมื่อค้นพบว่ากระแสเรียกของตนเองคืออะไร ลูกก็กล้าที่จะเดินออกจากเส้นทางเดิมของการรับใช้ ลูกพายเรือตามลำพังออกไปที่ลึก เล่นเรือไปในที่ๆ คนอื่นอาจจะไม่เคยไปหรือไปไม่ถึง



ด้วยความแน่วแน่และมุ่งมั่นว่าจะอุทิศชีวิตทั้งครบบในการเป็นพยานประกาศข่าวดีของพระองค์ ลูกไม่มีตำแหน่ง ฐานะ หรือ  
ปริญญาอะไรที่จะทำงานนี้ สิ่งเดียวที่ลูกมีคือ หัวใจดวงโต เครื่องมือชิ้นเดียวที่ลูกมีคือ เรื่องราวชีวิตที่ผ่านมาของลูก สังคม  
ทั้งในและนอกพระศาสนจักรจะมองลูกอย่างไร ไม่เป็นไร พระเจ้าทรงพอพระทัย พอเพียงแล้ว ลูกพูด ... ลูกเขียน ... ลูก  
ดำรงชีวิตเพื่อให้คนเห็นพระคริสต์ในตัวลูก จุดยืนของลูกชัดเจนและเด่นชัด ในทุกสังคมที่ลูกไป ในทุกกลุ่มเพื่อนฝูงที่ลูกเข้า  
ทุกคนจะเห็นว่าสำหรับสตรีคนนี้แล้ว พระเจ้าอยู่เหนือสิ่งอื่นใดในชีวิตเธอ

จากการเป็นผู้ที่ต้องรักษาแผลหัวใจจากบาดแผลมากมายในอดีต ลูกค่อยๆ ลุกขึ้นยืนด้วยหน้าตาที่ยิ้มแย้มและใน  
ที่สุดเป็นผู้ที่ยืนอย่างสง่างามในสังคมปัจจุบัน เป็นประโยชน์ที่ลูกขอแบ่งปันด้วยความถ่อมตนที่สุด เพราะลูกกำลังจะเขียนต่อ  
ว่า พระเจ้าทรงเห็นถึงความตั้งใจจริงและอย่างแน่วแน่ในการรับใช้พระองค์ด้วยชีวิตของลูก พระองค์จึงประทานแสงสว่างลง  
มาเหนือชีวิตของลูก เพื่อให้คนเห็นพระสิริของพระองค์ในชีวิตของสตรีตัวเล็ก ๆ คนนี้

ในปัจจุบันนี้ จากการเป็นผู้ลี้ภัยครั้งหนึ่ง พระองค์ก็ประทานธุรกิจที่มั่นคงให้แก่ลูกถึงสองบริษัท จากการเป็น  
ผู้ประกอบการเดี่ยว พระองค์ประทานพระพรให้ลูกเป็นหัวหน้าครอบครัวที่มีลูกๆ หลานๆ ที่เคารพรักและเชื่อฟังลูก จากการเป็น  
จำเลยที่ต้องหนีคำสั่งจับกุมในคดีที่ไม่เป็นธรรม พระองค์ก็ประทานพระพรให้ลูกได้เป็นผู้พิพากษาสมทบ นั่งบนบัลลังก์ของ  
ศาล จากการถูกดูถูกเหยียดหยามของสังคมว่าเป็นผู้ทุจริตในหน้าที่ พระองค์ก็ประทานพระพรให้ลูกเป็นที่ปรึกษาที่ดีมีศักดิ์  
ของคณะกรรมการของวุฒิสภา จากการพูดแบ่งปันเป็นพยานตัวเล็ก ๆ ในประเทศ พระองค์ทรงหยิบลูกขึ้นมาให้ไปพูด  
แบ่งปันถึงต่างประเทศทั่วโลก จากการเขียนหนังสือเกี่ยวกับประสบการณ์ชีวิตของตนเอง พระองค์ประทานโอกาสให้ลูกได้  
ถวายหนังสือเล่มนี้ในภาคภาษาอังกฤษแด่สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสด้วยตัวเอง จากการเป็นศิลปินสมัครเล่นที่ไม่มีใคร  
รู้จัก พระองค์ก็ประทานโอกาสให้ลูกได้ถวายภาพวาดหนึ่งภาพแด่สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสในโอกาสเดียวกัน จากการ  
ที่ลูกมีจิตใจที่เต็มเปี่ยมด้วยความรักเพื่อนมนุษย์ตามพระวาจา พระองค์ก็ประทานโอกาสให้ลูกสามารถริเริ่มถึง 2 โครงการ  
ในการนำอาหารและเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มไปให้แก่ผู้ยากไร้ .....

ที่เขียนมาทั้งหมดนี้ ลูกก็ได้จะอดตัวเองเลย ลูกกำลังลำดับพระพรและพระคุณอันมากมายมหาศาลที่พระองค์  
ประทานให้แก่ลูกในสองทศวรรษที่ผ่านมา

ลูกเคยถามตัวเองว่า ชีวิตฉันจะเป็นอย่างไรในทุกวันนี้ หากฉันไม่ได้มาเป็นลูกของพระองค์คนหนึ่งและค้นพบ  
พระองค์ในลักษณะที่ลูกได้ค้นพบ?

คำตอบก็คงจะเป็นว่า ลูกอาจจะเป็นสตรีสาวที่มีชีวิตในอดีตที่เต็มไปด้วยความเจ็บปวดและอาจจะยังมีชีวิตที่จมปลัก  
อยู่กับความทุกข์ก็ได้ แต่ทุกวันนี้ ลูกเป็นสตรีสาว. (ยิ้ม 😊) ที่มีชีวิตชีวา เปี่ยมด้วยพลัง และมีความสุขที่ล้นปรี่หัวใจ เพราะ  
ทุกๆ วัน เป้าหมายในการดำรงชีวิตของลูกคือการรับใช้พระองค์ให้มากที่สุดในแต่ละวัน 😊😊😊

**“ข้าแต่พระยาห์เวห์ พระพรที่พระองค์ทรงสงวนไว้สำหรับผู้ยำเกรงพระองค์นั้นใหญ่หลวง พระองค์ทรงสะสมพระ  
พรไว้สำหรับผู้ลี้ภัยมาพึ่งพระองค์ เป็นที่ประจักษ์แก่ตามนุษย์ทั้งมวล” สดุดี 31:19**

อาแมน

**ลูกขอพร: อดคิดหนี**

[www.moving-themountain.com](http://www.moving-themountain.com)

ป.ล. เพื่อเป็นการรักษารหัส ขอให้ท่านผู้อ่านที่รับ “บทสวดของฉัน” เป็นจดหมาย กรุณาส่งอีเมลล์ของท่าน พร้อมทั้งหมายเลขบน  
ซองมายังอีเมลล์ของผู้เขียน [sarindhorn@showeking.co.th](mailto:sarindhorn@showeking.co.th) เพื่อจะได้ลดการใช้กระดาษและซองจดหมาย ขอขอบคุณค่ะ

